

Số: 94 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc Giải trình bổ sung và chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghĩa Hành

IT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 1.01.6.....
	Ngày: 28/5/19.....
	Chuyển: Theo.....

Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại Công văn số 404/VPĐP-NV&MT ngày 16/5/2019 của về việc giải trình làm rõ và chỉ đạo thực hiện khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi; tiếp theo Báo cáo giải trình bổ sung số 123/BC-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo giải trình bổ sung làm rõ thêm một số nội dung như sau:

1. Về công khai quy hoạch xây dựng huyện

Đồ án quy hoạch vùng huyện Nghĩa Hành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 13/2/2018; UBND huyện đã ban hành quy định quản lý quy hoạch tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 08/3/2018; đã tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch ngày 27/4/2018.

UBND huyện Nghĩa Hành đã có văn bản số 680/UBND ngày 21/5/2019 đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đăng tải bản vẽ quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hành trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và UBND huyện Nghĩa Hành.

2. Về định hướng, giải pháp quản lý vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng

UBND tỉnh luôn chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn như: trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn, đường giao thông, kênh mương thủy lợi ... để phát hiện hư hỏng và xuống cấp và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lập kế hoạch đầu tư nâng cấp sửa chữa để đề xuất UBND tỉnh. Đối với các công trình nhỏ, thiên tai gây ra sạt lở hư hỏng nặng cần khắc phục ngay, huyện cho chủ trương và cấp ngân sách ngay để sửa chữa hoặc xây mới cho kịp tiến độ. Đối với một số công trình có qui mô lớn huyện kiến nghị với tỉnh và các sở ban ngành tỉnh để bố trí kinh phí khắc phục.

Hàng năm UBND tỉnh đều thực hiện bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp của trung ương, tỉnh để duy tu, bảo dưỡng các công trình đã xây dựng sớm có dấu hiệu xuống cấp, đồng thời đề nghị Mặt trận, các Hội đoàn thể tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động của

từng Hội đoàn thể để góp phần giữ gìn, bảo quản và phát huy tốt công năng, hiệu quả sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng đã được đầu tư.

3. Về định hướng, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững

Cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh còn 33.381 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 9,39%, vượt kế hoạch đề ra, trong đó Nghĩa Hành còn 1.805 hộ, tỉ lệ 7,18%, trong đó hộ nghèo theo quy định nông thôn mới là 833 hộ, tỉ lệ 3,45%. Để có thể giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Nghĩa Hành nói riêng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của hộ nghèo, cận nghèo, khen thưởng kịp thời những hộ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, phê phán các trường hợp lợi dụng chính sách không chịu vươn lên thoát nghèo;

Tăng cường đầu tư, hỗ trợ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án giảm nghèo, trong đó chú trọng hỗ trợ người dân, cộng đồng phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững;

Tập huấn nâng cao cho cộng đồng trong việc áp dụng kiến thức, kỹ thuật mới trong sản xuất, phát huy vai trò làm chủ của người dân, cộng đồng; Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở trong triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo.

4. Về môi trường

Trong thời gian qua, trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động vận hành một số nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, nhân dân tại địa bàn khu vực đặt nhà máy đã chưa có sự đồng thuận cao.

Để sớm ổn định tình hình, tạo được sự đồng thuận cao của người dân và đẩy nhanh việc thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn, UBND tỉnh đã tổ chức: Đối thoại trực tiếp với nhân dân; Chỉ đạo các sở ngành chức năng, các địa phương khảo sát, đo đạc lại các khu vực xử lý chất thải hiện tại để đảm bảo cự ly an toàn vệ sinh tối thiểu đối với khu dân cư, nếu có vướng mắc báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc (Chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ) tập trung cao độ nhân, vật lực, đặc biệt là huy động đủ kinh phí để thi công hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn thành việc vận hành thử nghiệm giai đoạn I trước ngày 30/5/2019 và đảm bảo xây dựng hoàn thành nhà máy, đưa vào hoạt động chính thức 100% công suất trước ngày 30/9/2019 (Thông báo số 81/TB-UBND ngày 26/4/2019).

Trong khi chờ nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ đi vào hoạt động vận hành chính thức, trước mắt tập trung giải quyết dứt điểm lượng rác ùn ứ tại TP Quảng Ngãi và các vùng phụ cận tại bãi rác Đồng Nà xã Tịnh

Thị trấn TP Quảng Ngãi, các huyện còn lại tìm địa điểm phù hợp, xa khu dân cư để chứa tạm rác thải trên địa bàn.

UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo, hỗ trợ Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa nhà máy vào hoạt động vận hành chính thức theo đúng kế hoạch.

5. Về việc đưa thị trấn Chợ Chùa ra khỏi danh sách xã phường thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự

UBND huyện Nghĩa Hành đã có báo cáo số 72/BC-UBND ngày 18/3/2019 và Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 19/3/2019 gửi UBND tỉnh đề nghị đưa thị trấn Chợ Chùa ra khỏi diện xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 11/01/2019 về việc đề nghị Bộ Công an đưa 16 xã và 2 thị trấn ra khỏi danh sách xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (có thị trấn Chợ Chùa huyện Nghĩa Hành)

(Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 11/01/2019)

6. Về nội dung có một số người dân chưa hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Nghĩa Hành.

Nhìn chung các xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Nghĩa Hành nói riêng và của tỉnh Quảng Ngãi nói chung trong thời gian qua chỉ vừa mới đạt chuẩn ở mức yêu cầu theo quy định, do đó còn một tỉ lệ nhỏ người dân vẫn chưa hài lòng với kết quả là không thể tránh khỏi. Các cấp, các ngành của tỉnh và người dân các xã đã đạt chuẩn còn phải tiếp tục đầu tư cả vật chất và tinh thần để tiếp tục hoàn thiện kết quả xây dựng nông thôn mới, có như vậy mới có thể đạt được sự đồng thuận và hài lòng của đại bộ phận dân cư trên địa bàn.

UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, Kế hoạch hỗ trợ Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và chỉ đạo các địa phương thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo các tiêu chí đã ban hành.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sống của người dân, cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn, năm 2018, 2019 UBND tỉnh, huyện đã hỗ trợ cho các xã trên địa bàn huyện xây dựng 7 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại các xã. Với chủ trương này, người dân đã hưởng ứng tích cực thông qua việc tự nguyện hiến đất mở rộng đường thôn, ngõ xóm, đóng góp ngày công xây dựng bồn hoa, trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa dọc hai bên các tuyến đường, chỉnh trang lại vườn nhà ... và bước đầu đã tạo nên diện mạo mới ở nông thôn theo hướng miền quê đáng sống, hy vọng trong thời gian tới sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện sẽ tăng thêm.

Trên đây là báo cáo giải trình bổ sung của UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với một số ý kiến của Hội đồng thẩm định Trung ương tại cuộc họp thẩm định, xét công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới ngày 14/5/2019, kính đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương quan tâm xem xét./.

Nơi nhận:

- BCĐTW các Chương trình MTQG;
- VPĐP NTM Trung ương;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Nghĩa Hành;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV147).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính